

เตรียมแผนรับมือภาคทศ2545 'นศ.' จัดกีฬาแห่'ลัยไม่อัน!

คณะกรรมการบริหารกีฬาแห่มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ก.ก.ม.ท.) ประชุมที่อาคารสารนิเทศ 50 ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมี นายธีระ สุตะบุตร ประธานคณะกรรมการเป็นประธานที่ประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการแข่งขันกีฬาชิงปืน, สก๊อต, ครอสเวิร์ด, ยกน้ำหนัก ที่จัดก่อนการแข่งขันกีฬาแห่มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 28 และจะนำหรือดูรางวัลไปร่วมในผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการต่อไป โดยลงมติให้การแข่งขันยกน้ำหนักนั้นหรือดูรางวัลเพียงรุ่นละ 1 เหรียญทองเท่านั้น/ กำหนดจับสลากแบ่งสายและกำหนดไปร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทที่ระบอกีฬาแห่มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 28 หรือ "ฉีฉีฉีฉีฉี"

เกมส์" ที่มหาวิทยาลัยฉีฉีฉีฉีฉี จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 3 ธันวาคมคคนี้ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป/ ที่ประชุมลงมติไม่อนุมัติให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และวิทยาลัยปทุมธานีเข้าแข่งขัน "ฉีฉีฉีฉีฉีเกมส์" เพราะไม่ส่งหลักฐานนักกีฬาตามเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบการแข่งขัน

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ ก.ก.ม.ท. กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "จิตวิทยาการกีฬา ศาสตร์ที่ท้าทาย" ที่มหาวิทยาลัยฉีฉีฉีฉีฉี สุพรรณบุรี วันที่ 11 มกราคมคคหน้า โดยมีวิทยากรจากออสเตรเลีย และกวีนิพนธ์จากนักกีฬายกน้ำหนัก, นักตะกร้อ เป็นสาระหลักและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมฟรี รับจำนวนจำกัด 100 คนเท่านั้น

ที่ประชุมรับข้อเสนอของ นายฉีฉี อินทรปราช

กรรมการฝ่ายคุณวุฒิในการหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงวิถีทางกับระบบการแข่งขันกีฬาแห่มหาวิทยาลัยในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายเป็นภารกิจหลักให้คณะกรรมการฝ่ายแผนงาน เตรียมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางในอนาคตของการบริหารและการจัดการกีฬาระดับมหาวิทยาลัย หลังจาการบังคับใช้ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ พ.ศ.2545 เป็นต้นไป รวมทั้งหลังจกรวมมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา จะต้องออกนอกระบบราชการอีกด้วย

ตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะทำงานของธรรมศาสตร์กำลังเตรียมแผนจัดการแข่งขันกีฬาแห่มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 29 ในปลายปีหน้า ภายได้หลักการว่า จะขออนุมัติจาก ก.ก.ม.ท.เป็นกรณีพิเศษ เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้มากที่สุดที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ให้มีปัญหาต้องแยกจัดการแข่งขันกีฬาบางชนิดก่อนการแข่งขันจริงจะมีขึ้น เนื่องจากมั่นใจว่าธรรมศาสตร์มีความพร้อมด้านต่างๆ โดยเฉพาะสนามและบุคลากร ตลอดจนงบประมาณเพียงพอ แม้ว่าจะมีของ ก.ก.ม.ท. จะกำหนดให้เจ้าภาพจัดการแข่งขัน 4 ชนิด และกีฬาอื่นๆ อีกไม่เกิน 18 ชนิดก็ตาม

สำนักข่าวสด